



นโยบายในการรักษาความมั่นคงของชาติ*

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ นายก ๆ ทักษิณคุยกับประชาชน เมื่อเสาร์ที่ 14 กันยายน 2545 ความตอนหนึ่งว่า เมื่อวานนี้ ผมได้ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งได้พูดคุยกันถึงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกำหนดนโยบายที่มีเอกภาพชัดเจน ทุกฝ่ายในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของสภาความมั่นคงที่เป็นนโยบายรวม ที่มีเอกภาพ และพูดถึงเรื่องของการเตรียมการเพื่อการไม่ประมาทในเรื่องของการป้องกันการค้าการร้าย หรือการแก้ไขเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะอย่างไร จะมีการฝึกซ้อมเพื่อจำลองสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอเรียนว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อการเกิดการก่อการร้าย แต่เราต้องไม่ประมาท เพราะว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจและวิตก ห่วงใยมากที่สุด

เราเลยต้องเตรียมการของเราเช่นกัน เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน แต่ต้องเรียนว่าไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องตกใจ เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการก่อการร้ายใดๆ และผมได้ให้แนวเพื่อไปปรับปรุงนโยบายเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มเติม จากการที่เสนอมาก็เห็นชอบในหลักการขอให้พิจารณาเพิ่มเติม ถึงเรื่องการเมืองมิติความมั่นคงมากกว่าเดิม ซึ่งมิติความมั่นคงเดิม เป็นมิติที่ห่วงใยเรื่องการรุกรานของประเทศอื่นที่เข้ามายึดดินแดน ไปห่วงใยมิตินั้นกัน ผมเลยให้มองมิติให้กว้างขึ้น เพื่อจะได้ไปกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาในแต่ละจุดได้อย่างชัดเจน ผมเลยยกตัวอย่างว่า ถ้าเรามองว่ากายภาพของผืนแผ่นดินไทย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่า ป่าไม้ถูกทำลาย เมื่อป่าไม้ถูกทำลายแหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมเสียหายมากตรงนั้นถือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ เพราะว่า น้ำท่วมอุทกภัย

*ตัดตอนจากส่วนข้อมูลและเอกสารข่าว กรมประชาสัมพันธ์, นายก ๆ ทักษิณ คุยกับประชาชน, 2546



ประชาชนตาย และความแห้งแล้งอาจจะเกิดขึ้น ความอดอยากอาจจะเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่ต้องไปแก้ปัญหาท่างกายภาพ นั่นคือ ความไม่มั่นคง อันหนึ่งทางกายภาพ

ส่วนเรื่องความไม่มั่นคงต่อประชาชนคนไทย นั้นน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง อาทิเช่น เรื่องของศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นถดถอยลง ถ้าเราไม่ปรับปรุงอะไร เช่น ระบบการศึกษาที่เสียหายมานานนั้นคือ ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สอง คือศักยภาพของสมองของเด็กรุ่นใหม่ี่ลดลงไป อันเนื่องมาจากการเลี้ยงดู จากการที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตไม่มีใครดูแลลูก ทั้งลูกไว้ที่บ้าน สมัยก่อนยังมีปู่ย่าตายายเลี้ยงดู เดียวนี้บางทีครอบครัวต้องแยกกันออกมา มีพี่เลี้ยงที่อยู่บ้านเลี้ยง การพัฒนาการทางด้านสมองตั้งแต่วัยเด็กอาจจะไม่ค่อยดี เพราะว่าผลจากการทดสอบและวิจัยออกมา ยังน่าเป็นห่วงอยู่ อันนี้จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ นอกจากนั้นเรื่องปัญหาหาเสพติดที่คุกคามต่อเยาวชนของชาติ เรื่องของความเข้าใจใน

เรื่องของศาสนา วัฒนธรรม อ่อนแอ อันนี้ต้องช่วยกันแก้ และความเป็นชาตินิยม คือ การที่ยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนั้นเริ่มอ่อนกำลังลง เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สภาความมั่นคงฯ จะต้องคิด ช่วยกันระดมสมองกันทุกฝ่ายว่าจะแก้ไขปัญหาอะไร เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ของคนไทย ทางกายภาพของประเทศ นอกจากนั้นต้องดูเรื่องของภัยคุกคามอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเรื่องของการที่โลกเข้าสู่สังคมฐานความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าไปมาก และมีผลต่อการเกิดช่องว่างระหว่างประเทศที่จะพัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้น เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราเองยังไม่ค่อยได้เตรียมตัว เรื่องเทคโนโลยี จะแก้ไขกันอย่างไร นี่คือ สิ่งที่ผมได้มอบหมายให้ไปวางยุทธศาสตร์ในรายละเอียดระดมสมองเพื่อที่จะแก้ไขในภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในประเทศไทยในภาพรวม